

แผนที่กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์: **Make a Difference in KMUTT with Liberal Arts Education**

วิสัยทัศน์ เป็นพื้นที่สนุกเพื่อการปลูกฝังปัญญา พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ และสานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ด้วยการจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร์

พันธกิจ ปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพได้ประสบความสำเร็จในสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล และให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ

บริหารจัดการคณะ ตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพ และประชาคมเป็นสุข

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และแสวงหารายได้ พร้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

1 นักศึกษามีความยืดหยุ่นสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ สื่อสารได้ดี ทำงานเป็นทีม ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

2 นักศึกษา/บุคลากร มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม มีสมรรถนะสากล สามารถเข้าใจเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวข้อง และสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนต่างภาษา และต่างวัฒนธรรมได้

3 คณะมีความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล

4 คณะมีการบริหารจัดการแนวใหม่ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน และใช้แนวคิดทางการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

Balanced Scorecard (Strategy)	นักศึกษาและผู้ส่วนได้เสีย	1.1 พัฒนาทักษะและประสบการณ์นักศึกษาด้วยการจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร์	2.2 พัฒนาสมรรถนะสากลให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	
	กระบวนการภายใน	2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และสมรรถนะสากลให้กับนักศึกษา	3.1 พัฒนางานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา	4.1 พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้ได้ผลลัพธ์การทำงานที่ดีขึ้น
	การเรียนรู้และการเติบโต	3.2 พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับสากล	1.2 พัฒนาอาจารย์และนักพัฒนาการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่	
	การเงินและประสิทธิภาพ	4.2 บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้		

ค่านิยมร่วม ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่น